



ทะเบียนเลขที่ 0107554000101

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ของ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2566 ซึ่งจัดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่เกิน 35 ล้านบาท จาก บริษัท เดอะ การูต้า เพาเวอร์ จำกัด (“การูต้า”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.85 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยการูด้ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.09 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น เมื่อนับรวมการถือหุ้นของการูด้าและนางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ แล้ว การูด้าจึงเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ดังนั้น การเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากการูด้า ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ให้กู้	บริษัท เดอะ การูต้า เพาเวอร์ จำกัด
วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	35 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียมการเบิกร้อยละ 2 ของจำนวนเงินกู้ที่เบิกและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MLR-2 ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงินกู้ยืม	เมื่อจำหน่ายสินค้า lot นั้นหมด หรือ 45 วันแล้วแต่วันใดถึงก่อน

หลักประกัน	สินค้าคงเหลือที่ไม่มีวันหมดอายุ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าเพื่อขาย
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัท เดอะ การ์ดูต้า เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.85 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งการูด้ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ นางพิมพ์เพ็ญ ดิพันธุ์พงษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.09 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น เมื่อนับรวมการถือหุ้นของการูด้าและนางพิมพ์เพ็ญแล้ว การูด้าจึงเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทข้างต้น เป็นรายการประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งคำนวณมูลค่าจากดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีขนาดรายการน้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน บริษัทจึงประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวรวมถึงการดำเนินการ พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน การติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข ต่อบัญชี สัญญา กู้ยืมเงิน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากบริษัทในกลุ่ม

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามสารสนเทศกรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว พิสมัย คำหล้า)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 14/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวนรวมไม่เกิน 35 ล้านบาท จาก บริษัท เดอะ การ์ดูต้า เพาเวอร์ จำกัด (“ผู้ให้กู้”) (“การรับความช่วยเหลือทางการเงิน”)

ทั้งนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทข้างต้น เป็นรายการประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งคำนวณมูลค่าจากดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีขนาดรายการน้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน บริษัทจึงประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ให้กู้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : มีรายละเอียด ดังนี้

	รายชื่อผู้ให้กู้	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1.	บริษัท เดอะ การ์ดูต้า เพาเวอร์ จำกัด (“การ์ดูต้า”)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.85 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยการ์ดูต้ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.09 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น เมื่อนับรวมการถือหุ้นของการ์ดูต้า และนางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์แล้ว การ์ดูต้า จึงเข้าข่าย

	รายชื่อผู้ให้กู้	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

3. ลักษณะของการทำรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินที่มีหลักประกันกับผู้ให้กู้เพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท การเพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มเงินหมุนเวียนแก่บริษัท โดยมีรายละเอียดสำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้

ผู้ให้กู้ยืมและวงเงินกู้ยืม

	ผู้ให้กู้ยืม	วงเงินกู้ยืม
1	บริษัท เดอะ การ์ด้า เพาเวอร์ จำกัด	35 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมการเบิกร้อยละ 2 ของจำนวนเงินกู้ที่เบิกและดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ MLR-2 ต่อปี

หลักประกัน

สินค้าคงเหลือที่ไม่มีวันหมดอายุ

กำหนดระยะเวลาเบิกใช้

ไม่มีกำหนด

วงเงิน

กำหนดชำระคืนเงินกู้ยืม

เมื่อจำหน่ายสินค้า lot นั้นหมด หรือ 45 วันแล้วแต่วันใดถึงก่อน

ข้อตกลงกระทำกรและ

ไม่มี

ละเว้นกระทำกรของผู้

เงื่อนไขอื่น ๆ

ไม่มี

4. มูลค่ารวมของรายการ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ขนาดรายการคิดคำนวณจากดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืม โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท เท่ากับ 298.48 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการดังนี้

	รายชื่อผู้ให้กู้ยืม	ประมาณการ ดอกเบี้ยจ่าย (ล้านบาท) ^{1/}	ขนาดรายการ
1.	บริษัท เดอะ การ์ด้า เพาเวอร์ จำกัด	0.93	มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งคำนวณมูลค่าจาก ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีขนาดรายการน้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก

หมายเหตุ ^{1/}คำนวณจากวงเงินให้กู้ยืมคูณด้วยค่าธรรมเนียมการเบิกร้อยละ 2 ของจำนวนเงินกู้ที่เบิก และ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.27 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืม 45 วัน

5. **เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

6. **วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

เพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายการค้าเนินธุรกิจของบริษัท การเพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มเงินหมุนเวียนแก่บริษัท

7. **ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ให้กู้ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะใช้เงินเพื่อการขยายการค้าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มสภาพคล่อง โดยบริษัทได้รับวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการกู้ยืมที่มีความสมเหตุสมผล และเมื่อเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมที่บริษัทได้รับการเสนอจากสถาบันการเงินแล้ว เห็นว่า เป็นอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้ และมีเงื่อนไขการกู้ยืมที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการบริหารจัดการสภาพคล่องและหนี้สินของบริษัท

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-